



ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๕๒

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่นๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) เพื่อจะได้นำข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นไปใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอสำนักงานงบประมาณและใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรเงินอุดหนุน ทั้งเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษา เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจะทำการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามฐานข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๘๓๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนสังกัดอื่น หลายแห่งยังไม่ได้กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนลงในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) ซึ่งจะทำให้ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาดังกล่าวได้ โดยข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ยังไม่ได้กรอกลงสู่ระบบ ได้แก่

- ๑) ข้อมูลจำนวนนักเรียนในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปกติ
- ๒) ข้อมูลจำนวนนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พระราชดำริ
- ๓) ข้อมูลจำนวนนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.เดิม)
- ๔) ข้อมูลจำนวนนักเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็ก สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
- ๕) ข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (กรมสามัญศึกษาเดิม)

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ ตรวจสอบสถานศึกษาที่จะต้องกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน หากสถานศึกษาใดที่ได้ยุบหรือรวมไปแล้วให้กรอกเลขศูนย์ ลงในช่องจำนวนนักเรียน และโดยให้กรอกข้อมูลเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) ทั้งนี้ จะได้ดำเนินการเปิดระบบ เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนตามบัญชีรายชื่อเท่านั้น โดยให้ดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนดังกล่าวและบันทึกข้อมูลจำนวนนักเรียน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ระบบจะปิดการบันทึกข้อมูลในเวลาเที่ยงคืน หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ต้องการเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘



สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น
ส่วนแผนและงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๓
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๑๑๒, ๑๑๓